



# Thông báo Thu hồi

**THU HỒI MỨC ĐỘ 1  
MỠI NGUY SỨC KHOẺ: CAO**

Quốc hội và Công vụ  
Maria Machuca  
FSISpress@usda.gov  
FSIS-RC-032-2024

## **NHÀ MÁY NAIL THU HỒI CÁC SẢN PHẨM CÁ DA TRƠN ĐÔNG LẠNH ĐƯỢC NHẬP KHẨU TỪ VIỆT NAM KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN**

WASHINGTON, Ngày 19 tháng Mười Hai năm 2024 – Nhà máy NAIL, nhà nhập khẩu trong biên bản, có trụ sở tại Huntington Beach, Calif., đang thu hồi xấp xỉ 1.635 pound sản phẩm Cá da trơn không đủ điều kiện được sản xuất bởi một cơ sở tại Việt Nam không hội tụ đủ điều kiện xuất khẩu Cá da trơn sang Hoa Kỳ, theo Cơ quan Kiểm dịch và An toàn Thực phẩm (FSIS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ thông báo hôm nay. Ngoài ra, các sản phẩm không xuất trình được tái kiểm định nhập khẩu vào Hoa Kỳ.

Các sản phẩm dưới đây có thể bị thu hồi [[xem nhãn dán](#)]:

- Hộp nhựa 28,2-oz. chứa “Dac san dong que CA TRE VANG KHO TO Cá trê vàng Kho” với “SỬ DỤNG TỐT NHẤT TRƯỚC NGÀY: 30 tháng Mười Hai năm 2025.”
- Hộp nhựa 28,2-oz. chứa “Dac san dong que CA HU KHO TO Cá hú Kho” với “SỬ DỤNG TỐT NHẤT TRƯỚC NGÀY: 30 tháng Mười Hai năm 2025.”
- Hộp nhựa 24,7-oz. chứa “Dac san dong que CA TRE VANG CHIEN NUOC MAM GUNG Cá trê vàng Chiên” với “SỬ DỤNG TỐT NHẤT TRƯỚC NGÀY: 30 tháng Mười Hai năm 2025.”

Sản phẩm không có số cơ sở cũng không có mã kiểm dịch của USDA, nhưng có số đăng ký của FDA #10634049806. Mặc dù sản phẩm có số đăng ký của FDA, FSIS quản lý cá Da trơn chứ không phải FDA. Các mặt hàng này được vận chuyển đến các điểm bán lẻ ở Arizona, California và Iowa. Các sản phẩm cũng được phân phối tới các tiệm làm móng, nơi các sản phẩm được bán hoặc sử dụng để khuyến mại.

FSIS đã phát hiện thấy các sản phẩm Cá da trơn không đủ điều kiện trong các hoạt động giám sát thường xuyên của các sản phẩm nhập khẩu tại một cửa hàng bán lẻ ở California.

Hiện chưa có báo cáo xác nhận về phản ứng có hại từ việc sử dụng các sản phẩm này. Bất kỳ cá nhân nào lo ngại về phản ứng nên liên hệ với nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe.

FSIS lo ngại người tiêu dùng có thể sở hữu các sản phẩm này. Người tiêu dùng đã mua hoặc nhận các sản phẩm này được khuyến nghị không nên sử dụng chúng. Các sản phẩm này nên được hủy bỏ hoặc trả lại nơi mua.

FSIS tiến hành kiểm tra hiệu quả của việc thu hồi một cách thường xuyên để xác thực các cơ sở thu hồi thông báo cho khách hàng của họ về việc thu hồi và các bước cần làm để chắc chắn rằng sản phẩm không còn sẵn có với người tiêu dùng. Khi khả dụng, các danh sách phân phối bán lẻ sẽ được đăng trên trang web của FSIS tại [www.fsis.usda.gov/recalls](http://www.fsis.usda.gov/recalls).

Người tiêu dùng và thành viên của thông báo có câu hỏi về việc thu hồi có thể liên hệ Steven Pham, Quản lý, Nhà máy NAIL, theo số 714-248-8760 hoặc gửi email đến [usnailfactory@aol.com](mailto:usnailfactory@aol.com).

Người tiêu dùng có thắc mắc về an toàn thực phẩm có thể gọi điện miễn phí đến Đường dây nóng về Thịt lợn và Gia cầm của USDA theo số 888-MPHotline (888-674-6854) hoặc gửi câu hỏi qua email tới [MPHotline@usda.gov](mailto:MPHotline@usda.gov). Đối với người tiêu dùng cần báo cáo sự cố về sản phẩm thịt lợn, gia cầm hoặc trứng, có thể truy cập Hệ thống Giám sát Khiếu nại Người tiêu dùng Điện tử trực tuyến 24 giờ mỗi ngày tại <https://foodcomplaint.fsis.usda.gov/eCCF/>.

###

LƯU Ý: Truy cập thông báo tin tức và thông tin khác tại trang web của FSIS tại <http://www.fsis.usda.gov/recalls>.

Theo dõi FSIS trên X tại [twitter.com/usdafoodsafety](https://twitter.com/usdafoodsafety) hoặc bằng tiếng Tây Ban Nha tại: [twitter.com/usdafoodsafety\\_es](https://twitter.com/usdafoodsafety_es).

#### PHÂN LOẠI THU HỒI CỦA USDA

**Mức độ I** Đây là trường hợp mối nguy sức khỏe ở nơi có khả năng phù hợp trong việc sử dụng sản phẩm sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, có hại cho sức khỏe hoặc tử vong.

**Mức độ II** Đây là trường hợp mối nguy sức khỏe ở nơi khó có khả năng gây hậu quả có hại cho sức khỏe từ việc sử dụng sản phẩm.

**Mức độ III** Đây là trường hợp ở nơi sử dụng sản phẩm sẽ không gây ra hậu quả có hại cho sức khỏe.

USDA là nhà cung cấp cơ hội, nhà tuyển dụng và cho mượn bình đẳng. Để nộp đơn khiếu nại về phân biệt đối xử, vui lòng viết: USDA, Giám đốc, Văn phòng Dân quyền, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, DC 20250-9410 or call 800-795-3272 (hộp thư thoại), hoặc 202-720-6382 (TDD).